

五害 (Five Evils)

1. Bệnh thối phổi. Bệnh thối phổi... 2. Bệnh lao (Bệnh thối trắng)...

3. Đau mắt màng mỏng. Thuốc mới phát minh... 4. Bệnh giồng mai. Thuốc nước và viên...

5. Bệnh lậu. Thuốc nước mỗi chai 25. Ngăn ngừa là tốt nhất.

MẠCH BẢO CHO TOÀN CẢ PHỤ NỮ VIỆT-NAM

Đây là một phương thuốc quý giá... Thuốc này chữa các bệnh như: đau đầu, đau bụng, đau lưng...

Thuốc PILULES PINK là một thứ thuốc rất thần diệu... Chữa các bệnh như: đau đầu, đau bụng, đau lưng...

Tin làng báo

Nước non tuần báo đến... Ông Trần-Trung-Viên chủ trương. Giá bán mỗi số 0\$03, 6 tháng 0\$80...

Tình cảnh lao động

Bức thư của người con làm công trong Nam gửi về nhà. Tuần một, ngày 25 5-30. Thư của mẹ. Tiếp được thư cha mẹ bữa nay...

Nội-các Laval đã thành-lập

Sau khi ông Laval từ việc lập Nội-các. Thống lĩnh Laval mới ông Piétri ra làm việc. Ông này không lập nội-các. Rất cực rồi cũng ông Laval đứng lập Nội-các.



SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BÒ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Học quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh các nhà thương binh và các trường học (Lycées) & Khắp Đông-Dương

THUỐC TRỊ BA CHỨNG ĐAU BỤNG KHÁC NHAU: ĐAU ĐÀNG, PHÒNG-TÍCH, KINH-NIÊN. NGUYỄN-NGỌC-AM, chủ hiệu: BIỆU-BOUYER BẠI DƯỢC PHÒNG...

Cà-m-tà đông-bào. Nhân dịp một lễ CHỈ GIỚI VỐ YẾN YẾN... VÔ-VÂN-VÂN DƯỢC-PHÒNG THODAGHOT (NAM-KY)

Dùng sữa "LE GOSSE" rất tốt cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Bao thầu cho Nhà-nước năm 1932-1933. LYCÉES, COLLÈGES, MATERNITÉS, ÉCOLES, INSTITUT DE PÉDAGOGIE etc... à SAIGON.

CIGARETTES COFAT 20 điếu thuốc. Quí vị nào hút thuốc COFAT, chẳng nên quên rằng HANG BOY-LANDRY ĐỜI MƯỜI MỘT BAO KHÔNG THUỐC COFAT...

NGƯỜI ANH HO GIÀU Tác giả: COLLETTE YVER 38 GIANG HẠ DỊCH THUẬT. Bên thàng ba, cái giàng nhà đã cất xong, mấy người thợ đặt trên ace toà nhà mới dựng làm trên con đường...

thếp vàng, mỹ phẩm rồi: - Đẹp quá! đẹp quá! đẹp quá! Mụ trông thấy mụ phải khấp. Các vách tường đã mại gỗ làm cho bà ngỡ ngàng. Trong nhà bếp tiện lợi làm sao!

thoạt nhiên hiện ra trong đời nàng làm cho nàng phải đứng bái. Mỗi buổi mai khi nàng thấy họ đến bàn giấy mở thư từ, quyết định trong giây lát mỗi hàng nào phải nhận, mỗi hàng nào phải từ, rồi đến nhà máy xem xe cai này, cái khác, bàn luận với ông quản lý Bô-ôn...

trời; với một người thợ kỹ như nàng ai còn từ chối dù gì được. Mùa xuân năm ấy người ta hết trông thấy vợ chồng ông Ái-ly coi ngựa dạo chơi như trước Bà Ái-ly cũng không ra ngoài phòng nữa. Một đêm mới đã làm thay đổi cả trong Lục điện từ 6 tháng nay. Một đêm hai người ra đời. Nàng Mệ-tơ biết đến kỳ ấy, và nàng biết rằng sẽ trông thấy bà Ái-ly ngày thường ưa hoạt động kịch, năm dài chôn trên chiếc ghế dài. Nàng cũng biết đó là một điều vui mừng cho họ Méc.

